
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓  
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แล้ว 

รายงานการประชุมสภาคณาจารย ์

สามัญ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ช้ัน ๕ 

ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 
 

ผู้มาประชุม 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารย์อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา  สุริยันต์ คณะศิลปศาสตร์    รองเลขาธิการ  

 ๔. อาจารย์จงดี  โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี  เจยีรนัยศิลาวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ  ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๘. อาจารย์ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้

 ๙. อาจารย์ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 ๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  เนตร  หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 ๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร์ 

 ๑๒. อาจารย์ภัทรพงศ์  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุร ี

 ๑๓. รองศาสตราจารย์มยนุา  ศรีสุภนันต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา  ชิดช่วงชัย คณะทันตแพทยศาสตร ์

 ๑๗. รองศาสตราจารย์วิไล  หนุนภกัดี คณะวิทยาศาสตร ์

 ๑๘. อาจารย์ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

 ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  นาทะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ๒๐. อาจารย์สมมิตร  วงศ์บุญเนตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง  โควศวนนท์ คณะพยาบาลศาสตร ์

 ๒๒. อาจารย์สุขสิริ  ด่านธนวานิช วิทยาลัยราชสุดา 

 ๒๓. อาจารย์เสรี  วรพงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

 ๒๔. อาจารย์โสฬส  ศิริไสย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ๒๕. อาจารย์อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 

 ๒๖. รองศาสตราจารย์อรพินทร์  พิทักษ์มหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

 ๒๗. อาจารย์อิทธิพล  ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 ๒๘. อาจารยเ์อกราช เกตวัลห ์ สถาบันโภชนาการ 

 ๒๙. อาจารย์ธิราภรณ์  จันทร์ดา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

       แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารย์ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย คณะเทคนิคการแพทย์   รองประธานคนที่ ๒ 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประณมพร  จ๋วงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  เลขาธิการ 



 ๒ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าธร  ตันติวิทยาทันต์ ส านักงานอธิการบดี 

 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร ์

 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 ๖. รองศาสตราจารย์จ าลอง  อรุณเลิศอารีย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ๘. อาจารย์ธัชพงศ์  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 ๙. อาจารย์นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 ๑๐. อาจารย์พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 

 ๑๑. อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 ๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 ๑๓. รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธ์  นาทะพันธ์ วิทยาลัยนานาชาต ิ

 ๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบ าบัด 

 ๑๖. รองศาสตราจารย์สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๑๗. อาจารย์สุรัติ  ประพัฒน์รังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์

 ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๑๙. อาจารย์หอม  พรมอ่อน วิทยาลัยศาสนศึกษา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ลอเสรีวานิช ประธานสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ๒. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหน้างานสภาคณาจารย์ 

 ๓. นางพัชญา  วงษ์วันทนีย์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 

 ๔. นายณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่งานสภาคณาจารย์ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลณสรรค์  สายขุน  ประธานสภาคณาจารย์ ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุม ได้ด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

๑.๑ จ านวนสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เข้าประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๔ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 

จ านวน ๒๙ คน ไม่มาประชุม ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๒ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒ สาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ ๔๓๘ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ 

 ประธานแจ้งว่า สรุปสาระส าคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๔๓๘ วันท่ี ๒๑ เมษายน 

๒๕๕๓ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 
 



 ๓ 

๑.๓ เรื่องแจ้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

  ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ก าหนดประชุม

สมัยสามัญ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๓ ในระหว่างวันท่ี ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารวิจัยและ

การศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีก าหนดการดังนี้ 

 วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ประชุม ปอมท. เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

 วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น

แห่งชาติ ปอมท. ซึ่งสภาคณาจารย์ได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเดน่แห่งชาติฯ จ านวน ๔ คน ตามมติท่ี

ประชุม ดังนี ้

 ๑. รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ  ใจเย็น  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 ๒. รองศาสตราจารย์ทวี เลาหพันธ์ สังกัดคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล สาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพล  สินธุนาวา  สังกัดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขา

สังคมศาสตร์ 

 ๔. อาจารย์ศรีประภา  เพชรมีศรี  สังกัดศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนาสังคม สาขา

มนุษยศาสตร ์

 ฝ่ายเลขานุการได้ส่งประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ใหผู้้อ านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัย ของ ปอมท. ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติฯ เรียบร้อยแล้ว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๔ การเยี่ยมชื่นชมส่วนงานต่างๆ (MU Visit) 

  ประธานแจ้งวา่ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยได้จัดการเยี่ยมชื่นชมส่วนงานต่างๆ ดังนี ้

  ๑.๔.๑ สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะวิทยาศาสตร์ เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท มีสมาชิกไปร่วมเยี่ยมชื่นชม คือประธานฯ 

รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ อาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช หวังศุภชาติ อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธน

สมบัติ และอาจารย์ศุภกฤต โสภิกุล 

  ๑.๔.๒ สภามหาวิทยาลัยจัดการเยี่ยมชื่นชมบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา มีสมาชิกไปร่วมเยี่ยมชื่นชม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก าลัง ชุมพ ลบัญชร รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ อาจารย์ศุภกฤต โสภิกุล 

และอาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ ์

  อาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ชี้แจงว่า ถึงแม้จะเป็นผู้ท่ีสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ แต่ก็ได้มีโอกาสเยี่ยม  

ชื่นชมหน่วยงานในคณะฯท่ีไม่เคยไป เช่น ได้ดูงานวิจัยความร่วมมือโอซาก้า    ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัย พบว่ามีบทบาทหน้าที่

หลายอย่างท่ีไม่เคยทราบ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง TQF การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ท าให้

ได้รับความรู้มากข้ึน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๕ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 

     ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจ าชุด

ใหม่ แทนชุดปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งในวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับการเลือกตั้งฯ มีดังนี ้

   ๑) รองศาสตราจารย์ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

   ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ คณะวิทยาศาสตร ์

   ๓) อาจารย์โยเซฟ ซื่อเพียรธรรม  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

 



 ๔ 

   ๔) รองศาสตราจารย์สมคิด โพธิ์ชนะพันธ์ุ  คณะพยาบาลศาสตร ์

   ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติกร จามรดุสิต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

   ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากผลการเลือกตั้งฯ จะเห็นได้ว่า  มีอาจารย์มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

น้อยมาก แสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจ หรือไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  ดังนั้น ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ควรมี

การประชาสัมพันธ์ใหค้ณาจารย์เข้าใจถึงบทบาทของสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมากข้ึน  และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ก็ต้องแสดงบทบาทให้มากกว่านี้ และอีกประการหนึ่ง อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่รู้จักอาจารย์จากส่วนงานอ่ืนๆ ดังนั้น ข่าว

สภาคณาจารย์น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสรุปบรรยากาศการเลือกตั้ง และจ านวนผู้มาใช้สิทธ์ิในแต่ละส่วนงาน เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ได้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ได้ต้ังข้อสังเกตว่า การท่ีมีผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งน้อยนั้น อาจจะมี

สาเหตุมาจากการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคร้ังนี้ มีการก าหนดวัน และเวลาด าเนินการเลือกตั้งฯ กระชั้นชิดมาก มีการ

ประชาสัมพันธ์น้อย และมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน     ผู้รับผิดชอบทราบถึงวันครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าอยู่แล้ว น่าจะมีการวางแผนการเลือกตั้งไว้แต่เนิ่นๆ 

   ประธานให้ความเห็นว่า เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงวันครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ไปจากเดิม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๖ เรื่องที่ประธานได้ด าเนินการไปแล้ว 

   ประธานแจ้งเรื่องท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

   ๑) ท าหนังสือขออนุญาตเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท . 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๔ คน ดังนี้ 

 รองศาสตราจารย์ทวี  เลาหพันธ์   สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 รองศาสตราจารย์พิมพ์ใจ  ใจเย็น   สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพล  สินธุนาวา   สาขาสังคมศาสตร์ 

 อาจารย์ศรีประภา  เพชรมีศรี    สาขามนุษยศาสตร ์

 ๒)  แจ้งศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล เพื่อด าเนินการกรอกแบบประวัติ และผลงาน เพื่อ

เสนอชื่อเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

 ๓) ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ของ ปอมท. เพื่อเสนอชื่ออาจารย์

ดีเด่นแห่งชาตฯิ ทั้ง ๔ คน พร้อมประวัติและผลงาน 

 ๔) ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสนอ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนไชย ตันไทย เป็นผู้แทนสภาคณาจารย์ในกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๕) ท าค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ เป็นรองเลขาธิการสภาคณาจารย์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๖) ท าหนังสือถึงอธิการบดี เรื่องการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน  (Performance Agreement) 

พร้อมแนบสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบจากการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๗ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

   ประธานแจ้งวา่ มหาวิทยาลัยก าหนดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒  คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง

ประชุมวิชัยประสิทธ์ิ ๑ และ ๒ ชั้น ๓ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ 



 ๕ 

  นางสาวสจุิรา สอนสม แจ้งว่า ได้ด าเนินการหาร้านเช่าชุดครุย และชุดปกติขาวส าหรับอาจารย์สักขี

พยานเรียบร้อยแล้ว ชื่อร้าน เอ็กเซลเลน็ซ ์ซึ่งมี ๒ สาขา คือ สาขาท่าพระจันทร์ และสาขาหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ค่า

เช่าชุดครุยชุดละ ๕๐๐ บาท ชุดปกติขาว ๕๐๐ บาท ส าหรับสมาชิกท่ีใช้ชุดครุย หรือชุดปกติขาวของสมาชิกเอง สามารถเบิกค่า

ซักแห้งได้ ชุดครุยเบิกได้ ๒๐๐ บาท ชุดปกติขาว ๑๕๐ บาท ฝ่ายเลขานุการจะส่งรายชื่อผู้ท่ีท าหน้าที่เป็นอาจารย์สักขีพยานให้

ทางร้านทั้ง ๒ สาขา สมาชิกสามารถไปเซ็นชื่อเพื่อรับเสื้อครุยโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าเช่า ส าหรับค่าใช้จ่าย ฝ่ายเลขานุการจะเป็น

ผู้ด าเนินการเอง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกแจ้งยืนยันการไปท าหน้าที่เป็นอาจารย์สักขีพยานอีกคร้ัง เพื่อฝ่าย

เลขานุการจะได้เสนอขออนุมัติงบประมาณต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่๒  รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ 

 ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ประชุมเม่ือวันท่ี ๗ เมษายน 

๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แล้วมีการแก้ไข ดังนี ้

 หน้า ๓ ข้อ ๑.๓.๒ บรรทัดท่ี ๔ ค าว่า คณะวชศาสตร์เขตร้อน แก้เป็น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

 เม่ือแก้ไขแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 ประธานแจ้งว่า ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๓ วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 

มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ สรุปประเด็นเก่ียวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์

และการร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเสนอท่ีประชุมสภาคณาจารย์พิจารณา แต่ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจา รย์วิสูตร 

ฟองศิริไพบูลย์ ลาประชุม 

 รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ชี้แจงว่า สมาชิกส่วนใหญ่ทราบข้อมูลในประเด็นที่เสนอขอแก้ไข

แล้ว ซึ่งมี ๒ ประเด็น คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ .ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๒๑ วรรคสาม 

และข้อ ๓๓ วรรคสอง เก่ี ยวกับการรับฟังข้อมูลชี้แจงและพยานหลักฐานของผู้ร้องทุกข์ และผู้ถูกร้อง ที่เกิดความไม่เท่าเทียม

กัน และปัญหาการรับส่งเอกสารและพยานหลักฐานท่ีไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ท าให้ผู้ร้องหมดสิทธ์ิในการชี้แจง 

และโต้แย้งหักล้างพยานหลักฐานของผู้ถูกร้อง ซึ่งส่งผลต่ อการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ท่ีขาดการรับ

ฟังข้อมูลจากท้ัง ๒ ฝ่ายได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์

และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ใน ๒ ประเด็นดังกล่าว 

 ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อบังคับฯ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข ยังไม่เสนอเข้า ท่ีประชุม

สภามหาวิทยาลัย ดังนั้นจะเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๒ ประเด็น เพื่อให้มีการพิจารณาในคราวเดียวกัน โดยจะ

ประสานกับรองศาสตราจารย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ ในประเด็นที่ต้องการเพิ่มเติม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารยย์งยุทธ ขจรปรีดานนท์ แสดงความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับการลงมติ เนื่องจากยังมี

ข้อมูลไม่ชัดเจนพอท่ีจะลงมต ิ

 ประธานชี้แจงว่า ไม่ใช่เป็นการลงมติ แต่เป็นข้อเสนอถึงผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อน และเป็นประเด็นเชิงกฎหมาย ควรเสนอผู้เก่ียวขอ้งเป็นผู้พิจารณาด าเนินการแก้ไข 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

 
๓.๒ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... 

 ประธานชี้แจงว่า ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... ได้เสนอท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในวาระท่ีแล้ว มติสภามหาวิทยาลัย ให้ไปยกร่างใหม่ โดยมีข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียด



 ๖ 

ตามเอกสารประกอบการประชุม สาระส าคัญท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอนั้น เป็นการเพิ่มบทบาทหน้าที่ เพื่อยกระดับการ

ท างานของสภาคณาจารย์ ให้มีส่วนช่วยมหาวิทยาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะในเรื่องวิชาการ เนื่องจ ากพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ. ๒๕๕๐ ไม่มีสภาวิชาการ ซึ่งรองศาสตราจารย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภา

มหาวิทยาลัย ได้ขอให้กองกฎหมายพิจารณาแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กองกฎหมายจึงได้ด าเนินการ

แก้ไข โดยเพิ่มเติมในข้อท่ี ๖ ตามร่างข้อบังคับฯ ที่แจกสมาชิก และเม่ือสมาชิกชุดใหม่เข้ามารับหน้าท่ี ที่ประชุมได้ มีมตใิห้แต่งตั้ง

คณะท างานยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. .... โดยมีรองศาสตราจารย์อธิป ลิขิตลิลิต เป็นประธาน

คณะท างานฯ  

 รองศาสตราจารย์อธิป ลิขิตลิลิต ชี้ แจงว่า ได้มีการประชุมคณะท างานฯ ๑ คร้ัง เม่ือวันท่ี ๒๕ ธันวาคม 

๒๕๕๒ สรุปสาระส าคัญตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้น าผลสรุปจากการประชุมดังกล่าวยกร่างข้อบังคับฯ ใหม่ตาม

เอกสารประกอบการประชุม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังนี ้

 ๑) ประธานเสนอให้น าร่างท่ีนิติกร กองกฎหมาย แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

เสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ หรือถ้าจะมีการแก้ไข ก็ขอให้เพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดตกบกพร่อง 

ประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยไม่ท้วงติงก็ไม่ควรแก้ 

 ๒) สมาชิกเสนอให้มีการเปรียบเทียบว่า สิ่งท่ีเสนอไป กับสิ่งท่ีสภามหาวิทยาลัยขอให้เพิ่มเติมหรือแก้ไข 

สมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างไร 

 ๓) อ านาจหน้าที่ในเชิงวิชาการ ควรเป็นหน้าท่ีในเชิงเสนอแนะ ให้ข้อคิดเห็น ไม่ใช่ท าหน้าที่เป็น

กรรมการกลั่นกรองหรือพิจารณาผลงานทางวิชาการ   ซึ่งมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว จะเป็นเรื่องท่ีซ้ าซ้อน 

 ๔) มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้ว ภารกิจและหน้าที่ ควรมีการ

เปลี่ยนแปลง และทบทวนบทบาทหน้าที่ใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 สรุป ประธานเสนอให้ รองศาสตราจารย์อธิป ลิขิตลิลิตและคณะท างาน ฯ น าข้อเสนอแนะของท่ีประชุม

กลับไปพิจารณาในเรื่องอ านาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์ใหม่ โดยเสนอแนะให้คิดนอกกรอบและไม่ยึดติดกับสภาวิชาการ ท้ังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยอาจน าประเด็นดังกล่าวไปหารือในการสัมมนาสภาคณาจารย์ท่ีฟาร์ม

โชคชัย ก่อนเสนอเข้าสู่ท่ีประชุมสภาคณาจารย์คร้ังต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๓.๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “สภาคณาจารย์กับการท างานร่วมกับส่วนงานต่างๆ ใน

มหิดล ด้วยการเรียนรู้ เติบโต และเปล่ียนแปลงไปพร้อมๆ กัน ” (SENATE and Multi-sectorial 

Collaboration in Mahidol: Learn, grow and change) 

  ประธานแจ้งว่า ตามท่ีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง “สภาคณาจารย์กับการท างานร่วมกับส่วนงานต่างๆ ในมหิดล ด้วยการเรียนรู้ เติบโต และเปลี่ยนแปลงไปพร้ อมๆ กัน” 

(SENATE and Multi-sectorial Collaboration in Mahidol: Learn, grow and change) ระหว่างวันท่ี ๑๑-

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ฟาร์มโชคชัย บูติก แคมป์ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นั้น เนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดข้ึน

ในบ้านเมือง ประธานจึงขอเลื่อนการจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นวันท่ี ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

  ขณะนี้มีสมาชิกส่วนหนึ่งแจ้งความประสงค์มาแล้ว ดังนั้นจึงขอความร่วมมือสมาชิกท่ียังไม่ได้แจ้ง

ความประสงค์ ขอให้แจ้งภายในเวลาที่ฝ่ายเลขานุการก าหนด ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเตรียมการ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.๔ โครงการบ้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 

  ประธานแจ้งว่า ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ ท่ีประชุมได้มอบหมายให้

รองศาสตราจารย์อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ และอาจารย์จงดี โตอิ้ม ปรับปรุง แบบส ารวจความต้องการท่ีพักอาศัยของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้มีการด าเนินการแก้ไข และส่งให้อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการเรียบร้อยแล้ว 



 ๗ 

  อาจารย์ภัทรงพศ์ เจริญกิจจารุกร ชี้แจงว่า ได้รับแบบส ารวจท่ีได้มีการปรับแก้แล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยว่า 

ค าถามส่วนใหญ่เป็นค าถามปลายเปิด อาจจะยากต่อการประมวลผล จึงยังไม่ได้น าแบบส ารวจไปเก็บข้อมูล 

 อาจารย์จงดี โตอ้ิม และรองศาสตราจารย์อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ ให้ความเห็นว่า ค าถามส่วนใหญ่ท่ี

เป็นค าถามปลายเปิดนั้น เป็นการกรอกข้อมูลสั้นๆ หรือข้อมูลประเภทตัวเลข ซึ่งหากด าเนินการส ารวจโดยใช้ Google 

Document จะสามารถเก็บข้อมูลเป็นแบบตารางและสามารถด าเนินการประมวลผลข้อมูลได้ทันที แต่ท้ังนี้เนื่องจากบุคลากร

บางกลุ่มมีความไม่สะดวกในการใช้ Google Document จึงเสนอว่าสมควรท่ีจะด าเนินการส ารวจทั้ง Google 

Document และแบบส ารวจท่ีเป็นกระดาษ (Hard Copy) โดยแบบส ารวจท่ีเป็นกระดาษ อาจารย์จงดี โตอ้ิม สามารถช่วย

ในขัน้ตอนของการประมวลผลข้อมูลได ้ 

  ท่ีประชุมมอบหมายให้อาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร  รองศาสตราจารย์อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ 

และอาจารย์จงดี โตอ้ิม ไปปรึกษาหารือ เพื่อด าเนินการต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

๓.๕ ผลกระทบของการบังคับใช้ TQF (Thailand Qualification Framework) กบัคณาจารย์มหิดล 

 ประธานแจ้งว่า ตามมติท่ีประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ มอบหมายให้อาจารย์โสฬส  

ศิริไสย์  อาจารย์จงดี โตอ้ิม อาจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย นาทะพันธ์ และอาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 

ด าเนินการในการก าหนดรูปแบบ และวิธีด าเนินการศึกษาผลกระทบของการบังคับใช้ TQF กับคณาจารย์มหิดล และเสนอให้

ท่ีประชุมสภาคณาจารย์พิจารณา  

 อาจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายแล้วในวันนี้ ณ วิทยาลัย

นานาชาติ ซึ่งในกลุ่มได้มีการประชุมและมีข้อสรุป ดังนี ้

 ๑) ในระยะแรกจะจัดประชุมเรื่องนี้ในรูปแบบสานเสวนา 

 ๒) มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการภายใน ๓-๔ เดือน 

 ๓) ผู้เข้าร่วมสานเสวนาจากส่วนงานต่างๆ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ี

เก่ียวข้องกับการด าเนินการเรื่อง TQF ผู้บริหารหรืออาจารย์ฝ่ายวิชาการระดับส่วนงาน บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทางการศึกษา

ของส่วนงาน และควรมีบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีแสดงทัศนะท้ังด้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาร่วมเสวนา จ านวนประมาณ ๒๐ คน 

 ๔) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ และท าความรู้ให้ตรงกัน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อดี 

ข้อเสีย ปัญหา และอุปสรรค 

 ๕) น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ถึงผลกระทบ แล้วเสนอผู้เก่ียวข้องต่อไป 

 ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์ิเศษ เนตร หงษ์ไกรเลิศ ให้ความเห็นว่า บัณฑิตวิทยาลัยได้ด าเนินการในเรื่องนี้

ไปแล้ว มีประชาคมส่วนหนึ่งท่ีไม่เห็นด้วย บัณฑิตวิทยาลัยทราบปัญหาดังกล่าว แต่ก็เป็นนโยบายท่ีต้องด าเนินการ 

 ประธานให้ความเห็นว่า ปอมท . ได้เสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ  

TQF ว่าเป็นการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร แต่ในรายละเอียดท่ีเป็นปัญหาส าคัญ คือการกรอกเอกสาร    ปอมท. ได้เสนอต่อ

ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช เพื่อขอใหพ้ิจารณาทบทวน แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้า 

 ท่ีประชุมเสนอว่า ถ้าจะจัดประชุมเก่ียวกับเรื่องนี้ ขอ ให้เชิญบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีแสดงทัศนะท้ังด้านที่

เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เข้าร่วมการเสวนา เช่น จาก สกอ.  มหาวิทยาลัยราชภฏั 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

 

   ๓.๖ การรายงานการด าเนินงานของกรรมการฝ่ายต่างๆ และการรายงานจากผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๓.๖.๑ คณะท างานติดตามการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน

วิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
   ประธานแจ้งว่า อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ประธานคณะท างานติดตามการออกข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ และ



 ๘ 

การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ลาประชุม แต่เมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ประธานสภาคณาจารย์ อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธน

สมบัติ และอาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ได้ ขอพบศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา เพื่อน าเสนอข้อมูลท่ีได้รวบรวมจากแบบ

ส ารวจฯ ซึ่งมีการตอบกลับ จ านวน ๑,๔๔๐ ข้อมูล มีผลกระทบ จากการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ ในระดับตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปถึง 

๑๐ คิดเป็น ๘๐% ของข้อมูลท่ีตอบกลับ ปัญหาที่พบบ่อยคือ รูปแบบยังไม่ชัดเจน ความสุขในการท างานของบุคลากรลดลง 

ผู้บริหารบางคนใช้อ านาจในทางมิชอบ ขาดธรรมาภิบาล  

  ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา ได้ให้ความสนใจในข้อมูลดังกล่าว ยินดีรับฟัง และ

มอบหมายให้สภาคณาจารยด์ าเนินการต่อ และขอให้สภาคณาจารย์หาข้อมูลในเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งสภาคณาจารย์จะ

แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการต่อไป  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย นาทะพันธ์ ให้ข้อเสนอแนะว่า การสัมภาษณ์เชิงลึก ควร

แจ้งค าถามให้ผู้จะถูกสัมภาษณ์ทราบก่อนเพื่อจะได้มีเวลาเตรียมข้อมูลในการตอบ  

   ส าหรับการก าหนดภาระงานขั้นต่ า ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา แจ้งว่า จะเสนอเข้าท่ี

ประชุมผู้บริหาร ถ้าเห็นชอบก็จะน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.) คณบดี หลังจากนั้น ก็จะน าร่าง

ท่ีผ่านที่ประชุมคณบดี รับฟังความคิดเห็น ดังนั้น ขอควา มร่วมมือจากสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในส่วนงาน

ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง โควศวนนท์ ได้สอบถามว่า ปัญหาการ จัดท าข้อตกลงการ

ปฏิบัติงาน (PA) ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งเป็นช่วงทดลองใช้ ผลจากการประเมินดังกล่าว สามารถน ามาพิจารณาความชอบ

เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนได้หรือไม่ 

   ประธานให้ความเห็นว่า โดยหลักการจะดูผลการประเมินจากการท า PA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ส าหรับประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

   อาจารย์เอกราช เกตวัลห์ เสนอว่า ถ้า ศาสตราจารย์ประสิท ธ์ิ วัฒนาภา เชิญผู้บริหารส่วน

งานมารับฟังข้อมูลในเรื่อง PA ให้เชิญฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ของส่วนงานมาร่วมฟัง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เก่ียวกับ PA ด้วย 

   ประธานเสนอใหท้างสภาคณาจารย์ประสานงานกับสภาอาจารย์แต่ละส่วนงาน หรือ สมาชิก

ประเภทผู้แทนส่วนงานของสภาคณาจารย ์ เพื่อหารือ และเข้าไปด าเนินสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลในเชิงลึกกับคณาจารย์ในส่วน

งานนั้น  นอกจากคณะท างาน PA แล้ว ถ้าสมาชิกท่านใดมีเวลา จะช่วยในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเรื่อง PA ขอให้แจ้งชื่อท่ี

ฝ่ายเลขานุการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา ชิดช่วงชัย ให้ข้อเสนอแนะว่ า ธรรมชาติของแต่ละส่วนงาน

แตกต่างกัน การสรุปประเด็นปัญหา น่าจะแยกปัญหาของแต่ละส่วนงานด้วย 

    อาจารย์ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ชี้แจงว่า อาจารย์ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ได้แจ้งสรุปผลการ

วิเคราะห์และผลการพบศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา เสนอต่อประชาคมทางอีเมล โดยส่งผ่า นกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เม่ือวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ แต่การด าเนินการของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขั้นตอน

ท าให้ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะสื่อสารถึงประชาคม 

 มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 

 ๓.๖.๒ กรรมการฝ่ายกิจการบริหาร  และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาร ะบบบริหารงาน

บุคลากร  

 อาจารย์ภุชงค์  ลิขิตธนสมบัติ ประธาน กรรมการฝ่ายกิจการบริหารและผู้แทนสภาคณาจารย์

ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร ลาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

                              ๓.๖.๓ กรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์   

   รองศาสตราจารย์มยุนา ศรีสุภนันต์ ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ ชี้แจงว่า ได้

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาอาจารย์ในช่วง ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ของวันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกระบวนการคัดเลือก



 ๙ 

อาจารย์ตัวอย่าง ตามท่ีสภาคณาจารย์มีมตใิห้ไปเพิ่มเติมรายละเอียดในองค์ประกอบให้ครบท้ัง ๔ ข้อ ซึ่งท่ีประชุม กรรมการ

ฝ่ายพัฒนาอาจารย์ได้ด าเนินการแล้ว ตามท่ีน าเสนอบนวชิชวลไลเซอร ์

   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาข้อความท่ีมีการเพิ่มเติมในข้อ ข และข้อ ง แล้ว มีมติรับรอง แต่ขอ

มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ น าร่างกระบวนการคัดเลอืกฯ ดังกล่าวไปหารือ

กับอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย ในคณะศิลปศาสตร์ เพื่อช่วยพิจารณาส านวนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๓.๖.๔ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ  

           รองศาสตราจารย์วิไล หนุนภักดี ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ แจ้งว่า มีการประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ เม่ือ

วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ผลสรุปตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๕ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  นินทจันทร์ ได้มอบหม ายให้อาจารย์ธิราภรณ์ จันทร์ดา  เข้า

ประชุมแทน อาจารย์ธิราภรณ์ จันทร์ดา  ชี้แจงว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ สรุปผลการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

                              ๓.๖.๖ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

 อาจารย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และผู้แทนสภาคณาจารย์ใน

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ลาประชุม 

 อาจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร เลขานุการฝ่ายสวัสดิการ ชี้แจงว่า มีนโยบายจะจัดโรดโชว์

ท่ีวิทยาเขตกาญจนบุรี ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ หัวข้อท่ีจัดอาจจะเป็นการให้ความรู้เรื่อง การบริหารการเงินให้ได้

ผลตอบแทนมากข้ึน โดยเชิญวิทยากรจากผู้ท่ีมีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาบรรยาย 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๗ กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  

         รองศาสตราจารย์วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการอุทธรณ์และ

ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ลาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   

  อาจารย์ทัศนียา รัตนฤาทัย เลขานุการกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งว่า ข่าวสภาคณาจารย์

ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๓ ไดเ้ผยแพร่ไปยังส่วนงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ เสนอให้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสภา

คณาจารย์ ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยแจ้ง ด้วยวาจาต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เนตร หง ษ์ไกรเลิศ ในฐานะประธานกรรมการฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว  เนื่องจากเห็นว่า เว็บไซตข์องสภาคณาจารย์มีหน่วยงานบางแห่งท่ีไม่จ าเป็นต้อง link เช่น ไทยรัฐ 

เดลินิวส ์ และเนื้อหาบางเรื่องเก่าแล้ว ไม่จ าเป็นต้องเก็บไว้อีก ฯลฯ ประธานมอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์รับไปด าเนินการ

ปรับปรุงเว็บไซตต์ามข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๙ กรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน   

           ประธานแจ้งว่า มีเรื่องร้องเรียน ๑ เรื่อง กรณี ผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

ผู้บังคับบัญชาในการประเมิน ซึ่งกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนได้ประชุม ไปแล้ว และขณะนี้ได้ส่งเรื่อง ดังกล่าวให้ 

ศาสตราจารย์ประสิทธ์ิ วัฒนาภา เรียบร้อยแล้ว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 



 ๑๐ 

๓.๖.๑๐ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจ้งว่า ไม่มีการประชุม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์ แจ้งว่า อาจารย์จากค ณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา และ

คณะศิลปศาสตร์ ไม่มีท่ีจอดรถ ฝากผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข แจ้งต่อผู้รับผิดชอบ เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดท่ีจอด

รถให้อาจารย์ท้ัง ๒ คณะ จ านวน ๒๐-๓๐ ท่ี   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข รับไปเสนอต่อผู้รับผิดชอบต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

๓.๖.๑๑ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา   

            อาจารย์นลิน อารียา ผู้แทน สภาคณาจารย์ในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา ลาประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๖.๑๒ กรรมการมาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผู้แทนสภาคณาจารย์ในคณะกรรมการ

มาตรฐานร้านค้าและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  แจ้งว่า ร้านค้าในโรงอาหารใหญ่จะหมดสัญญาในเดือนตุลาคม 

๒๕๕๓ ซึ่งจะมีการรับสมัครร้านอาหารใหม่ ส าหรับโรงอาหารใหม่ท่ีก าลังก่อสร้าง คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลว่า มหาวิทยาลัย

มีนโยบายจะใช้วิธีให้มีการรับเหมาเพียงรายเดียว และผู้รับเหมาจะเป็นผูห้าร้านอาหารต่างๆ มา จ าหน่าย มีความเห็นว่า ถ้าใช้

วิธีนี้จะท าให้ราคาอาหารแพง เพราะผู้รับเหมาเป็นผู้ผูกขาดเพียงรายเดียว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ   

   ๔.๑ การจัดสวัสดิการรถรับส่งบุคลากรเส้นทางจังหวัดนครปฐม 

 อาจารย์เอกราช เกตวัลห์ แจ้งว่าการด าเนินการเรื่อง การจัดสวัสดิการรถรถรับส่งบุคลากรเส้นทาง

จังหวัดนครปฐมต้องหยุดชะงัก เนื่องจาก ในคร้ังแรกได้ มีการตกลงกับผู้บริหารจะไม่เก็บค่าโดยสาร เนื่องจากเป็นรถท่ีไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศ หลังจากนั้นผู้บริหารได้มีการน าเรื่องนี้เข้าไปหารือในท่ีประชุมปฏิบัติการ ก็มีผู้เสนอให้มีการเก็บค่าโดยสาร 

และเปลี่ยนเป็นรถท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเก็บค่าโดยสารคนละ ๑๕ บาท หรือ ๒๐ บาท และจะ

เริ่มวิ่งได้เมื่อไร 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๔.๒ ก าหนดการประชุมสภาคณาจารย์ คร้ังต่อไป   

 ท่ีประชุมได้ก าหนดประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ วันท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ อาคารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น. 

 
 

         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระฤดา  สุริยันต์ 

                                ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


